

Tin sinh hoạt cộng Đồng

Đêm văn nghệ “Mùa Thu Yêu Thương”

Vào ngày 22-10-2022 một buổi văn nghệ do Ban đại diện cộng đồng Eindhoven đứng ra tổ chức.

Tôi có vinh dự được tham gia vào công việc chuẩn bị cho đêm văn nghệ gây quỹ này. Đúng 13 giờ thứ bảy, 22-10-2022 vợ chồng tôi có mặt tại hội trường, khi đến nơi thấy quý anh chị trong ban tổ chức đã lui cui kê khuân, người vác linh kính các thứ cho việc bày trí hội trường. Công việc chuẩn bị gồm có: thực hiện một sân khấu và trang trí, xếp bàn ghế. Có 6 dãy bàn với tổng cộng 151 ghế dựa, trên mặt bàn được trải khăn trắng và chính giữa điểm một lần khăn xanh nhỏ trông thật trang nhã.



quang cảnh một góc của hội trường

Công việc trang trí hội trường xong nhìn đồng hồ đã điểm 16:30. Việc kế tiếp là chuẩn bị cho các gian hàng như: cháo lòng, gói cuốn, bánh cuốn chả lụa, vịt quay, bánh mì, chè, gà nướng.

Công việc chuẩn bị hoàn tất rất may mắn kịp trước giờ khai mạc, khách đã lần lượt đến hội trường ngày một đông hơn. Trong số 6 dãy bàn đã có đến 1/3 chỗ được dành riêng cho khách đến sau (reserving) đã có đặt trước. Đến giờ khai mạc (19:10) thì số lượng khách đã chiếm gần hết chỗ ngồi, ngoại trừ các bàn đã được đặt trước.

MC Huy Tài giới thiệu mời anh Định thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do và chương trình văn nghệ đã được tương bừng khai mạc với 2 chủ đề: hát cho nhau nghe (những tiết mục văn nghệ của khách mời đóng góp) và phần trình diễn điều luyện đặc sắc của các ca sĩ trong ban nhạc Mây Hồng.

Điểm nổi bật và hấp dẫn nhất của đêm văn nghệ là phần đấu giá chai rượu Remy Martin XO. Chai rượu được anh Châu bắt đầu với giá 150 euro, và đấu đố dưới khán phòng có tiếng hô 100, rồi 150, 200, 220, ... cứ thế con số dần lên đến 800 euro. Người thắng giải là chị Vương (đến từ vương quốc Bỉ). Điều bất ngờ tiếp theo là anh Long (bào huynh của chị Vương) bước lên sân khấu khui chai rượu vừa được thắng giải và rót ra một số ly nhỏ đặt trên mâm xong anh lại tuyên bố đấu giá



Anh chị Long – Vương với chai rượu Remy Martin XO thắng giải 2800 euro

tiếp, cứ mỗi một ly ít nhất là 20 euro. Cứ những tưởng chắc không mấy người chịu mua, nhưng trái lại khách cứ lần lượt lên mua. Có những ly giá được nâng lên đến 200 euro. Khi chai rượu đã được rót hết thì ban tổ chức cho biết tổng số tiền đấu giá thu được là 2800 euro, con số đấu giá cho một chai rượu Remy Martin XO thật ngoạn mục.

Vào trong các gian hàng xem các bà, các cô phục vụ ra sao thì được các cô vui vẻ cho hay là sắp hết hàng rồi. Bánh mì ban đầu được chuẩn bị 105 khúc, sau đó đã được tăng cường thêm 100 khúc mà vẫn không đủ phục vụ. Các gian hàng khác như chè,



Ban tổ chức chúc mừng anh chị Long – Vương đã đoạt giải đấu giá chai rượu Remy Martin XO



gian hang bánh mì



gỏi cuốn và bánh cuốn cũng không còn. Và món cháo lòng cũng hết sạch sau đó. Các anh chị phục vụ các gian hàng ai nấy vui vẻ tỏ ý hài lòng trước khi ra về.

Nhìn đồng hồ đã điểm 23 giờ, vợ chồng tôi xin phép ban tổ chức ra về vì đêm trước tôi phải trực ca đêm, sáng nay dậy sớm chỉ ngủ được 4 tiếng, ngại trên đường về 150 km retour sẽ mạo hiểm đến việc lái xe trong đêm.

Hôm sau được quý anh chị trong ban tổ chức cho biết tổng số tiền thu được rất khả quan sau khi đã khấu trừ các chi phí tổ chức.

Tôi thâm thán phục tinh thần phục vụ của ban tổ chức nhất là anh Châu, anh Định là những vị làm việc rất chu đáo, tận tâm trong mọi công việc. Bên cạnh đó là quý anh chị em trong ban nhạc Mây Hồng đã đóng góp những tác phẩm văn nghệ thật đặc sắc. Tuy nhiên, kết quả tài chánh sẽ không được dồi dào nếu không có được sự đóng góp của các nhà bảo trợ, các vị Mạnh Thường Quân cùng các nhà hảo tâm. Và cũng phải nói lời cảm ơn đến quý khách qua việc đấu giá chai rượu một cách ngoạn mục đã nói lên tinh thần ủng hộ công việc gây quỹ của ban tổ chức một cách hết sức nhiệt thành.

Bạch Mai tường trình
